

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN PHONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01 /BC-UBND

Xuân Phong, ngày 03 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết công tác xây dựng chính quyền năm 2022. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

I. Đặc điểm tình hình:

Xã Xuân Phong nằm ở phía đông bắc huyện Xuân Trường với diện tích tự nhiên 593,69 ha trong đó có 338,23 ha đất trồng lúa; địa bàn hành chính được chia thành 12 xóm. Dân số là 11.289 người, đồng bào theo Đạo Thiên Chúa chiếm 1/3 tổng dân số, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa. Là xã đồng bằng có đường tỉnh lộ 488, 489C chạy qua là điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Đảng bộ xã Xuân Phong có 380 Đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ nông thôn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đội ngũ cán bộ, công chức của xã Xuân Phong hiện nay có 19 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí có trình độ chuyên môn Thạc sĩ, 15 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, 03 đồng chí có trình độ Trung cấp, Công an xã gồm: 01 đồng chí Trưởng Công an xã, 01 đồng chí Phó Trưởng Công an xã, 03 công an viên và 12 công an viên xóm.

Đảng bộ xã Xuân Phong có truyền thống đoàn kết, thống nhất ý trí và hành động, nhân dân xã Xuân Phong cần cù, năng động, tích cực trong lao động phát triển kinh tế xã hội, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy chế, quy định của địa phương.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Phong do Hội đồng nhân dân xã bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân xã và UBND huyện Xuân Trường, có chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, thực hiện tốt, có hiệu quả chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố Quốc phòng an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

II. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ

a. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành:

*** Về tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:**

Hội đồng nhân dân xã khóa 22, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 25 đại biểu, hoạt động đúng Luật, đúng quy chế đã đề ra. Các kỳ họp HĐND được tổ chức đúng thời gian, trình tự, hướng dẫn của cấp trên và quy định của pháp luật. Số lượng Đại biểu tham gia dự họp đầy đủ, nội dung và chất lượng kỳ họp đạt kết quả cao.

Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đúng luật, thể hiện dân chủ, lắng nghe, tiếp thu, trả lời và làm rõ những ý kiến và những vấn đề cử tri quan tâm.

Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức thực hiện đúng theo quy chế hoạt động của UBND xã trong toàn khóa, triển khai thực hiện tốt quy chế và các Nghị quyết của Đảng ủy và nghị quyết HĐND xã ban hành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Năm 2022 có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Việc quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của UBND xã được thực hiện theo đúng quy chế, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phát huy trí tuệ tập thể, với tinh thần dân chủ, khách quan, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong công tác chỉ đạo và điều hành.

Hàng năm, trên cơ sở quy chế hoạt động toàn khóa, UBND xã đã triển khai ngay từ đầu năm, trong từng quý, hàng tháng để chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phân công cho từng lĩnh vực, từng thành viên phụ trách để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch.

Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí, Luật thực hành tiết kiệm, không có cán bộ công chức vi phạm pháp luật và vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ, giao dịch tại UBND xã.

Chủ động tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra nhân dân, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Giải quyết các giao dịch hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Phân công lãnh đạo tiếp công dân vào các ngày thứ 5 hàng tuần, công chức chuyên môn tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với UB MTTQ xã và các đoàn thể nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo quy chế phối hợp hành động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.

****Lĩnh vực phát triển kinh tế:***

Thực hiện tinh thần, nội dung các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, của Ban chấp hành Đảng ủy và các Nghị quyết của HĐND xã đã ban hành, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội hàng năm của địa phương.

Sản xuất nông nghiệp: Vụ xuân năm 2022 do thời tiết mưa rét kéo dài sau khi gieo cấy lúa xuân nên nhiều diện tích bị chết rét, khó khăn cho công tác chăm sóc, bảo vệ. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban nông nghiệp hướng dẫn nhân dân cấy dặm tía, chăm sóc, bảo vệ đúng kỹ thuật nên cho năng suất ở mức 60,4 tạ/ha. Vụ mùa năm 2022, thời gian lúa chín gặp thời tiết mưa gió, khoảng 20% lúa mùa bị đổ làm ảnh hưởng đến năng suất vụ mùa và công tác thu hoạch lúa, cuối vụ năng suất đạt 50,2 tạ/ha. Năng suất cả năm 2022 đạt 110,6 tạ/ha.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UBND xã tiếp tục vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, mở rộng ngành nghề dịch vụ, đáp ứng yêu cầu giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương, tăng thu nhập cho người lao động. Tuy còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19 nhưng một số ngành nghề truyền thống tại địa phương vẫn được duy trì và phát triển, đặc biệt là nghề đan rá cói, nghề mộc, nghề cơ khí, kinh doanh vật liệu xây dựng.... đã tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho một bộ phận nhân dân.

Toàn xã có khoảng 2.500 lao động đi làm kinh tế ở các tỉnh trong nước và nước ngoài, đây là một nguồn thu quan trọng của nhiều hộ nhân dân trên địa bàn, góp phần vào phát triển kinh tế chung của địa phương. Năm 2022 thu nhập từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ của địa phương chiếm khoảng 61% cơ cấu kinh tế..

UBND xã đã tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghĩa vụ tài chính theo Luật ngân sách, làm tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo cho hoạt động của Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

*** Xây dựng cơ bản, xây dựng Nông thôn mới nâng cao:**

Các công trình: thi công nâng cấp đường cầu liên xã – gốc gạo xóm 13; Công trình thi công xây dựng tầng 3 trường Tiểu học khu A và công trình phụ trợ; dự án tường bao trường Mầm non, trường Tiểu học được đẩy nhanh tiến độ, giao cho ban giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên giám sát công trình đảm bảo theo đúng thiết kế và đã hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm 2022.

Tiếp tục khảo sát để chuẩn bị cho việc duy tu, nâng cấp tuyến đường từ xóm 16 lên đường 50.

Năm 2021, xã Xuân Phong đăng ký xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đã tích cực tập trung chỉ đạo, phân công các đồng chí lãnh đạo phụ trách nhóm tiêu chí, cán bộ công chức phụ trách từng tiêu chí đến tháng 4/2022 Đoàn thẩm định của tỉnh đã về thẩm định xong các tiêu chí và công nhận xã Xuân Phong đạt xã NTM nâng cao. Toàn xã tính đến thời điểm hiện tại có 02/12 xóm đã được công nhận là xóm nông

thôn mới kiểu mẫu là xóm 11, xóm 17. UBND xã Xuân Phong quyết tâm duy trì bền vững 19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

*** Công tác môi trường:**

Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, không xả rác và các chất thải bừa bãi làm mất vệ sinh, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và cuộc sống của nhân dân.

Công tác thu gom rác thải sinh hoạt được thực hiện thường xuyên, kịp thời tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. UBND xã triển khai vệ sinh khu vực bãi rác, phun hóa chất khu vực bãi xử lý rác thải; tiến hành chăm sóc, bảo vệ và trồng **dặm hệ thống** cây xanh khu vực bãi rác thải tập trung nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường

*** Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn:**

Đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, lực lượng lao động sẵn sàng tham gia, phục vụ phòng chống lụt bão 2022.

*** Công tác quản lý, sử dụng đất đai:**

Công tác quản lý đất đai luôn được quan tâm chỉ đạo; nhận thức về quản lý và sử dụng đất đai của cán bộ, nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích đã và đang dần được khắc phục.

Chỉ đạo chuyên môn rà soát, lập kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất năm 2023 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng tài nguyên môi trường huyện.

Xây dựng kế hoạch nâng cấp, mở rộng các công trình phúc lợi của địa phương, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh. Lập kế hoạch và triển khai hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai lúa sau dồn điền đổi thửa cho nhân dân theo sự chỉ đạo của cấp trên. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo quy định của nhà nước.

*** Công tác Văn hóa xã hội:**

Đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức trực quan và qua hệ thống loa truyền thanh để nhân dân hiểu và thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện quy ước nếp sống văn hóa của địa phương. Kết quả năm 2022 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thường xuyên quan tâm, thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho 100% số trẻ em trong độ tuổi và phụ nữ có thai. Không có tai biến trong khám và điều trị tại trạm y tế. Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh.

Quan tâm, chỉ đạo sát sao, đúng mức đến sự nghiệp giáo dục đào tạo, đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất cho các nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng giáo

đục, xứng đáng với danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia và Xanh – sạch – đẹp an toàn.

Các chính sách xã hội đối với các đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người tàn tật, gia đình người có công với cách mạng, các gia đình khó khăn, già cả neo đơn không nơi nương tựa được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tạo điều kiện cho các đối tượng ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, từng bước phấn đấu vươn lên.

*** Công tác quốc phòng, an ninh trật tự:**

Ủy ban nhân dân xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác an ninh quốc phòng. Củng cố, kiện toàn lực lượng an ninh, lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định.

Duy trì nề nếp tuần tra, kiểm tra và thường trực để giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa các diễn biến có thể xảy ra, không để đột xuất, bất ngờ.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ theo Pháp lệnh dân quân tự vệ, đủ sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo yêu cầu kế hoạch phòng thủ ở địa phương và của cấp trên giao. Năm 2022 đã giao 15 thanh niên cho quân đội và 02 thanh niên cho công an hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022, hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ.

b. Vai trò, trách nhiệm của chính quyền.

Nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở trong tình hình hiện nay, UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn. Qua đó nâng cao được năng lực, trình độ chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch, hướng dẫn bầu cử trưởng xóm nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả cụ thể 10/12 xóm bầu thành công trưởng xóm vào ngày 19/6, xóm 02 và xóm 12 bầu trưởng xóm lần 2 vào ngày 03/7/2022.

UBND phối hợp TTHĐND, UBMTTQ chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho các kỳ họp của HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Kế hoạch của huyện Xuân Trường về việc thực hiện sắp xếp sáp nhập thôn (xóm) trên địa bàn huyện, UBND xã đã xây dựng Đề án, kế hoạch sắp xếp, sáp nhập xóm trên địa bàn xã Xuân Phong giai đoạn 2022 – 2023 báo cáo UBND huyện kết quả giai đoạn 2022 – 2023, hiện đã sáp nhập được từ xóm 01-10 thành 04 xóm mới. Riêng 08 xóm còn lại chưa thực hiện sáp nhập vẫn giữ nguyên hiện trạng như hiện nay. 04 xóm mới được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2022. Từng bước khắc phục khó khăn, đến

nay hoạt động của bộ máy cán bộ xóm mới, cũng như đời sống nhân dân đã đi ổn định, an tâm công tác và lao động sản xuất.

c. Phong cách, ý thức, lễ lễ làm việc, thực hiện quy tắc của CB, CC

Thực hiện sự phân công của UBND xã, căn cứ chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương luôn phát huy năng lực trong công tác, có ý thức, lễ lễ làm việc theo quy định của Luật cán bộ công chức, không có đồng chí nào vi phạm kỷ cương, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định.

2. Về thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở đến nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, gắn với các hội nghị của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các hội nghị nhân dân ở các xóm, giúp nhân dân hiểu rõ nội dung của Pháp lệnh.

Tiến hành công khai, minh bạch về các chế độ, chính sách của nhà nước đối với nhân dân, nhất là những chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công, những hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách hỗ trợ về bảo vệ và phát triển đất lúa, công tác tài chính, thu chi ngân sách của địa phương.

3. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể.

Ban chấp hành Đảng bộ xã luôn chú trọng xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ liên tục nhiều năm liền được xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chính quyền đạt chính quyền trong sạch vững mạnh, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong xã đạt tiên tiến và xuất sắc.

III. Đánh giá về công tác cán bộ và công chức.

1. Thực trạng, tình hình đội ngũ cán bộ, công chức xã

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, xã Xuân Phong là đơn vị xã loại 2 được bố trí tối đa không quá 20 cán bộ, công chức. Tổng số biên chế được giao là 20 người, đã kiện toàn, bố trí 19/20 vị trí (Trong đó cán bộ, công chức nữ là 8 đồng chí, cán bộ bầu cử: 10 đồng chí, công chức chuyên môn: 8 đồng chí).

Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, công chức và nhiệm vụ của địa phương, trong năm 2022 UBND xã tham mưu cho BCH Đảng bộ xã ra nghị quyết phân công, luân chuyển một số chức danh cán bộ, công chức để đảm bảo cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể là: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Huệ - ĐUV, Chủ tịch UB MTTQ xã được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Phạm Xuân Chiến – ĐUV, Công chức Địa chính Nông nghiệp được bầu giữ chức Chủ tịch UB MTTQ xã; đồng chí Doãn Thị

Duyên – ĐUV, Công chức Văn phòng HĐND – UBND được luân chuyển sang đảm nhiệm Công chức Địa chính Nông nghiệp; đồng chí Phạm Văn Chiến – ĐUV, Bí thư Đoàn xã được luân chuyển sang đảm nhiệm Công chức Văn phòng HĐND – UBND xã.

Cán bộ, công chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo Luật cán bộ, công chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Khen thưởng, kỷ luật trong năm

Trong năm 2022 có 02 đồng chí đề nghị UBND tặng giấy khen và không có cán bộ, công chức xã nào bị kỷ luật.

IV. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Những tồn tại, hạn chế

Về cơ sở vật chất phục vụ công tác của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân tuy đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng, ảnh hưởng đến công việc của một số ngành, lĩnh vực.

Trình độ, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ bán chuyên trách chưa đồng đều cho nên còn gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình.

Việc chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương có những mặt hiệu quả chưa cao.

Công tác quản lý đất đai còn có mặt hạn chế, chưa kịp thời, kiên quyết trong xử lý vi phạm. Có lúc, có nơi còn buông lỏng trong công tác quản lý.

Tiến độ thu, nộp các khoản đóng góp của nhân dân ở một số xóm còn chậm, kết quả thu, nộp thấp.

2. Nguyên nhân

Do ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, nhất là ngành nghề, dịch vụ, chưa có những bước đột phá về kinh tế.

Một số cán bộ, công chức chưa chủ động học tập để nâng cao trình độ chuyên môn dẫn đến còn hạn chế trong công tác giải quyết công việc.

Công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền có những lúc chưa thực sự quyết liệt, thiếu kịp thời dẫn đến một số việc kết quả chưa cao.

V. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng chính quyền năm 2023

1. Về lĩnh vực Kinh tế

a. Về sản xuất nông nghiệp

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, UBND, sự hướng dẫn Ban nông nghiệp, các ban, ngành của xã, Ban quản lý HTX SXKD DVNN chỉ đạo, hướng dẫn, chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ nhu cầu của nhân dân về sản xuất lúa, phấn đấu năng suất đạt từ 125 tạ/ha trở lên. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chuỗi giá trị, đặc biệt các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp

an toàn. Tập trung vào quy hoạch vùng cánh đồng lớn và hướng cánh đồng lớn. Khắc phục mọi khó khăn duy trì và phát triển đàn lợn ở mức 600 con trở lên.

b. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ

Tiếp tục động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển ngành nghề, đi lao động, làm ăn kinh tế tại các tỉnh trong nước và nước ngoài. Duy trì và phát triển các ngành nghề sẵn có ở địa phương như nghề đan cói truyền thống, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển những mô hình sản xuất dịch vụ mới, có hiệu quả mang tính bền vững.

c. Xây dựng cơ bản, xây dựng NTM nâng cao

Giám sát, đôn đốc và tổ chức nghiệm thu các công trình được xây dựng trên địa bàn xã trong năm 2023. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục đầu tư, nâng cấp các tuyến đường liên xóm, đường dong xóm để duy trì bền vững các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

d. Công tác quản lý đất đai, môi trường

- Quản lý đất đai:

Tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời tham mưu cho UBND xã có biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm luật đất đai. Hoàn thiện báo cáo thống kê đất đai năm 2022, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở, xử lý các hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông, hành lang công trình thủy lợi. Xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm về hành lang ATGT, công trình thủy lợi năm 2023.

- Công tác môi trường:

Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt Luật môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình, nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom rác thải. Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ thu gom rác thải, san lấp rác hiệu quả tại bãi chôn lấp rác thải, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc.

- Công tác phòng chống thiên tai:

Xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2023, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của tập thể và nhân dân, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

e. Công tác tài chính ngân sách

Tiếp tục đôn đốc, thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các khoản thu của nhà nước và địa phương theo phương châm thu đúng, thu đủ các chỉ tiêu ngân sách năm 2023, đảm bảo ngân sách cho hoạt động của Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ngân sách huyện giao năm 2023.

2. Công tác văn hóa xã hội:

a. Công tác thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao

Đài truyền thanh tiếp tục duy trì tiếp âm đài 3 cấp, thường xuyên bảo dưỡng, tu sửa máy móc, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chỉ đạo, lãnh đạo của địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, sinh động trong lĩnh vực văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tết các ngày kỷ niệm của Đảng, các đoàn thể nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho nhân dân.

b. Giáo dục, đào tạo

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao chất lượng dạy và học. Các nhà trường triển khai thực hiện tốt kế hoạch học kỳ II năm học 2022 - 2023, nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường, phấn đấu chất lượng cao hơn năm học trước. Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19

c. Y tế

Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Vận động Nhân Dân tiếp tục mua lới tiếp thẻ BHYT tự nguyện. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu cấp trên giao và nhiệm vụ y tế năm 2023, giữ vững đạt chuẩn quốc gia về y tế.

d. Dân số kế hoạch hóa gia đình

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân về pháp lệnh dân số, để nhân dân hiểu và tự nguyện thực hiện các biện pháp tránh thai, nhằm giảm tỉ lệ người sinh con thứ 3 và giảm tỷ lệ phát triển dân số.

e. Công tác chính sách xã hội

Tiếp nhận và chi trả các khoản trợ cấp xã hội cho các đối tượng kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật. Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, tết, khi ốm đau, bệnh tật rủi ro. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, khuyến tài và các cuộc vận động khác của địa phương.

3. Công tác Quốc phòng - An ninh.

a. Quốc phòng.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023. Làm tốt mọi điều kiện tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023. Chủ động tham mưu cho UBND xã tiếp tục triển khai kế hoạch, kiên quyết xử lý những đối tượng vi phạm Luật NVQS năm 2023 và các năm tiếp theo. Thực hiện tốt các nhiệm vụ QP địa phương theo hướng dẫn của cấp trên.

b. An ninh.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự năm 2023. Duy trì nề nếp thường trực 24/24 tại trụ sở ban công an xã để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra đúng pháp luật, không để tồn đọng.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, có kế hoạch tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, các phong trào phối kết hợp đã có.

Củng cố lực lượng công an xã, đặc biệt nâng cao chất lượng, đủ sức chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với công an huyện, Ban quân sự xã làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và xử lý những đối tượng vi phạm Luật NVQS năm 2023 và các năm tiếp theo.

4. Công tác thường trực tiếp công dân

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường trực và giải quyết kịp thời những giao dịch hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu theo quy chế một cửa. Phân công lãnh đạo và công chức chuyên môn thường trực để tiếp công dân theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đến giao dịch và làm việc.

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác xây dựng chính quyền năm 2022. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Xuân Phong. Đề nghị các đồng chí về dự hội nghị tham gia đóng góp ý kiến, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Xuân Phong ngày phát triển./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VP HĐND - UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Lê